

## ปค.กาญจน์คุมเข้มลานรับซื้อไม้

### สั่งอายัดตรวจสอบหวั่นสวมตอ

ปกครองเมืองกาญจน์พิตบั้ง นำกำลังลุยตรวจสอบลานไม้ทั่วเมือง หวั่นขบวนการมอดไม้เก่าไม้เถื่อนมาสวมตอ สั่งอายัดตรวจสอบแล้ว 3 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องปราม และป้องกันการทำลายป่า ย้ำให้ผู้ประกอบการลานไม้มีจิตสำนึกในการประกอบการให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการนำไม้หวงห้ามมาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายศรีทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานะของไม้ตามลานรับซื้อไม้ท่อนในเขตอ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่าหลังจากชาวบ้านร้องเรียนผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการเปิดลานรับซื้อไม้ท่อนหลายแห่ง จึงเกรงว่าจะมีการลักลอบค้าไม้หวงห้าม และเพื่อเป็นการป้องปราม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่า จึงให้ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันประสานงานกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.10 (หัวย่นน้ำขาว) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สก.ลาดหญ้า และสภ.เมืองร่วมตรวจสอบสถานะของไม้ตามลานไม้ โดยเข้าตรวจสอบลานมอดไม้ เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ต.ช่องสะเดา โดยมี น.ส.สุมาพร บรรดาศักดิ์ อายุ 30 ปี รับเป็นผู้ดูแล พบไม้หวงห้ามซึ่งจะต้องแสดงที่มาของไม้ โดยผู้ดูแลไม่สามารถนำเอกสารใดๆ มาแสดงได้ จึงอายัดไม้ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

นายอำเภอเมือง กล่าวอีกว่า ต่อมาได้ตรวจสอบลานไม้แก่งเสี้ยน เลขที่

302 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน พบไม้ท่อนและไม้พินวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ผู้ดูแลไม่สามารถระบุแหล่ง

ที่มาของไม้ได้ แต่เนื่องจากขณะตรวจสอบเป็นเวลาจำกัด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกยินยอมให้อายัดไม้ไว้เพื่อตรวจสอบเช่นกัน ขณะที่การเข้าตรวจสอบลานไม้โรงงานแปรรูปไม้ทองเจริญ เลขที่ 225 หมู่ 2 ต.เกาะสำโรง พบไม้ท่อนวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างแปรรูปไม้ จึงขอให้นำหลักฐานที่มาของไม้มาแสดง และตรวจพบไม้สัก 55 ท่อน จึงให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดง แต่เนื่องจากขณะตรวจสอบเป็นเวลาจำกัดเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกยินยอมให้อายัดไม้ไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง

นายศรีทธา กล่าวด้วยว่า การเข้าตรวจสอบไม้ตามลานไม้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการป้องปรามและป้องกันการทำลายป่า เพื่อให้ผู้ประกอบการลานไม้มีจิตสำนึกในการประกอบการให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการนำไม้หวงห้ามมาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งน่าจะเป็นผลดี เพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดมลพิษ เพิ่มภาวะโลกร้อน กระทบต่อประเทศไทยในอนาคต



พิมพ์ข่าวเฉพาะกิจ